

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง/ปลัดจังหวัดระนอง/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง/ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง/ผบ.ร.๒๕ พัน ๒/ผบ.ฉก.ร.๒๕/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง/ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง/สว.ส.ร.๑ กก.๘ บก.ร.น./นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงระนอง/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง/นายกเทศมนตรีเมืองระนอง/นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น/ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง/นายกสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง/ประธานมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล/นายกสมาคมประมงระนอง/นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง

ประกาศแจ้งเตือนภัย

จังหวัดระนอง ได้ติดตามสถานะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง และดินถล่ม เนื่องจากมีฝนตกสะสม สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑-๒ เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และลมกระโชกแรง อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ลมกระโชกแรง และคลื่นลมแรง ให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทด้วยเช่นกัน

๒. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง, ตำรวจน้ำระนอง และศูนย์ PIPO จังหวัดระนอง ออกลาดตระเวนและประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเข้มงวดการใช้อุปกรณ์ เสื้อชูชีพกับผู้โดยสาร และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง แขวงทางหลวงระนอง และแขวงทางหลวงชนบทระนองสำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปลูกสร้าง บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม และดินเลื่อนไหลในเขตทางรับผิดชอบให้สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจร ไป-มา ของประชาชน

๔. อำเภอแจ้ห่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงระยะวันแจ้งเตือนดังกล่าว ขอให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสามารถประสานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยฯ รวมถึงปรับปรุงเส้นทางอพยพ พื้นที่รองรับการอพยพ การจัดวางระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสาร การรายงานได้ทันที และขอให้กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ

๕. ให้อุทยานทุกแห่งหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้า จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้าสถานการณ์วิกฤติให้ดำเนินการปิด หรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

๖. หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้รายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระนองทราบ และประสานความช่วยเหลือได้ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๘๐-๐๑๙๐-๑



(นายโชตินรินทร์ เกิดสม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง